

## สพฐ.ออกหนังสือแจ้งการยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน

นำเสนอมือ : 17 พ.ค. 2567

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04001/ว2865 เรื่อง การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน โดยมีเนื้อหา ดังนี้

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้มอบนโยบายการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 "เรียนดี มีความสุข" ที่มุ่งเน้นการลดภาระครู และบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง โดยให้ทุกหน่วยงานแจ้งสถานศึกษาในสังกัด พิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งกายเครื่องแบบและรองเท้านักเรียน เป็นชุดหรือรองเท้าอื่น โดยคำนึงถึงความประหยัดและ เหมาะสม

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติในการพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งกายเครื่องแบบและรองเท้านักเรียน เป็นชุดหรือรองเท้าอื่น โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม แล้วรายงานผลการดำเนินการพร้อมข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโปรดทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการพร้อมทั้งแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๖๒๖๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้มอบนโยบายการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ “เรียนดี มีความสุข” ที่มุ่งเน้นการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง โดยให้ทุกหน่วยงานแจ้งสถานศึกษาในสังกัด พิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบและรองเท้านักเรียน เป็นชุดหรือรองเท้าอื่น โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติในการพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบและรองเท้านักเรียนเป็นชุดหรือรองเท้าอื่น โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม แล้วรายงานผลการดำเนินการพร้อมข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตาม QR Code ปรากฏด้านล่าง ซึ่งจะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อโปรดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ พร้อมทั้งแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี   
(ธนู วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๘



“เรียนดี มีความสุข”

# ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน